

สารบัญ

	หน้า
กิตติกรรมประกาศ	ก
บทคัดย่อภาษาไทย	ง
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ	ช
สารบัญ	ฉ
สารบัญตาราง	ฉ
บทที่ 1 บทนำ	
หลักการและเหตุผล	1
วัตถุประสงค์ของการศึกษา	2
ประโยชน์ที่ได้รับจากการศึกษา	3
นิยามศัพท์	3
บทที่ 2 แนวคิด ทฤษฎี และทบทวนวรรณกรรม	
แนวความคิดพื้นฐานเกี่ยวกับการฝึกอบรม	4
ทฤษฎีการเรียนรู้ในการฝึกอบรม	4
ความหมายของความต้องการ (Need Defined)	5
ทฤษฎีส่วนประสมการตลาดบริการ	6
การถักนิตติ้ง	7
ทบทวนวรรณกรรม	8
บทที่ 3 ระเบียบวิธีการศึกษา	
ขอบเขตเนื้อหา	11
ขอบเขตการศึกษา	11
ขอบเขตประชากร	11
ขนาดตัวอย่างและวิธีการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่าง	11
วิธีการศึกษา	12
เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา	12
การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ในการศึกษา	12
สถานที่และระยะเวลาที่ใช้ในการดำเนินการศึกษา	12

บทที่ 4	การวิเคราะห์ข้อมูล	
	ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม	14
	ส่วนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับความต้องการต่อการเข้ารับการฝึกอบรมการถัก นิตติ้งของผู้ตอบแบบสอบถาม	21
	ส่วนที่ 3 ข้อมูลความต้องการของผู้ตอบแบบสอบถามที่ต้องการฝึกอบรม การถักนิตติ้ง จำแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ อายุ อาชีพและ รายได้ต่อเดือน	37
	ส่วนที่ 4 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของผู้ตอบแบบสอบถามที่ต้องการฝึกอบรม การถักนิตติ้ง	53
บทที่ 5	สรุปผลการศึกษา อภิปรายผล ข้อค้นพบ และข้อเสนอแนะ	
	สรุปผลการศึกษา	54
	อภิปรายผลการศึกษา	60
	ข้อค้นพบ	63
	ข้อเสนอแนะ	65
บรรณานุกรม		69
ภาคผนวก		
	ภาคผนวก ก the Knitting guild association	71
	ภาคผนวก ข แบบสอบถาม	72
ประวัติผู้เขียน		79

สารบัญตาราง

ตาราง		หน้า
1	แสดงจำนวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จำแนกตามเพศ	14
2	แสดงจำนวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จำแนกตามอายุ	14
3	แสดงจำนวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จำแนกตามอาชีพ	15
4	แสดงจำนวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จำแนกตามรายได้ต่อเดือน	15
5	แสดงจำนวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จำแนกตามความต้องการ ฝึกอบรมการถักนิตติ้ง	16
6	แสดงจำนวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามที่ต้องการฝึกอบรม การถักนิตติ้ง จำแนกตามเพศ	16
7	แสดงจำนวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามที่ต้องการฝึกอบรม การถักนิตติ้ง จำแนกตามอายุ	17
8	แสดงจำนวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามที่ต้องการฝึกอบรม การถักนิตติ้ง จำแนกตามอาชีพ	17
9	แสดงจำนวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามที่ต้องการฝึกอบรม การถักนิตติ้ง จำแนกตามรายได้ต่อเดือน	18
10	แสดงจำนวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามที่ต้องการฝึกอบรม การถักนิตติ้ง จำแนกตามวัตถุประสงค์ต้องการฝึกอบรมการถักนิตติ้ง	18
11	แสดงจำนวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามที่ต้องการฝึกอบรม การถักนิตติ้ง จำแนกตามประสบการณ์เคยผ่านการฝึกอบรมการถักนิตติ้ง	19
12	แสดงจำนวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามที่ต้องการฝึกอบรม การถักนิตติ้ง จำแนกตามความรู้ความชำนาญในการถักนิตติ้ง	20
13	แสดงจำนวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามที่ต้องการฝึกอบรม การถักนิตติ้ง จำแนกตามความต้องการวัดความรู้พื้นฐานเพื่อวัดระดับทักษะ ก่อนเข้าอบรม	21
14	แสดงจำนวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามที่ต้องการฝึกอบรม การถักนิตติ้ง จำแนกตามรูปแบบหลักสูตรฝึกอบรมการถักนิตติ้งที่ต้องการ	21

ตาราง	หน้า
15 แสดงจำนวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามที่ต้องการฝึกอบรมการถักนิตติ้ง จำแนกตามหลักสูตรการถักนิตติ้งที่ต้องการ	22
16 แสดงจำนวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามที่ต้องการฝึกอบรมการถักนิตติ้ง จำแนกตามความต้องการไปประกาศนียบัตรเมื่อจบหลักสูตรแต่ละหลักสูตร	23
17 แสดงจำนวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามที่ต้องการฝึกอบรมการถักนิตติ้ง จำแนกตามหมวดชิ้นงานฝึกปฏิบัติในการอบรมแต่ละหลักสูตรที่ต้องการ	24
18 แสดงจำนวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามที่ต้องการฝึกอบรมการถักนิตติ้ง จำแนกตามวันที่ต้องการฝึกอบรมการถักนิตติ้ง	24
19 แสดงจำนวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามที่ต้องการฝึกอบรมการถักนิตติ้ง จำแนกตามช่วงเวลาฝึกอบรมการถักนิตติ้งที่ต้องการ	25
20 แสดงจำนวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามที่ต้องการฝึกอบรมการถักนิตติ้ง จำแนกตามจำนวนวันการฝึกอบรมแต่ละหลักสูตรที่ต้องการ	25
21 แสดงจำนวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามที่ต้องการฝึกอบรมการถักนิตติ้ง จำแนกตามจำนวนชั่วโมงต่อวันที่ต้องการฝึกอบรมแต่ละหลักสูตร	26
22 แสดงจำนวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามที่ต้องการฝึกอบรมการถักนิตติ้ง จำแนกตามคุณสมบัติของวิทยากร-ผู้สอนที่ต้องการ	27
23 แสดงจำนวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามที่ต้องการฝึกอบรมการถักนิตติ้ง จำแนกตามจำนวนผู้เข้าฝึกอบรมต่อวิทยากร-ผู้สอนหนึ่งท่าน	28
24 แสดงจำนวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามที่ต้องการฝึกอบรมการถักนิตติ้ง จำแนกตามการคิดค่าใช้จ่ายการฝึกอบรมแต่ละหลักสูตร	28
25 แสดงจำนวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามที่ต้องการฝึกอบรมการถักนิตติ้ง จำแนกตามค่าใช้จ่ายการฝึกอบรมรวมวัสดุ-อุปกรณ์แต่ละหลักสูตรที่ต้องการ	29
26 แสดงจำนวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามที่ต้องการฝึกอบรมการถักนิตติ้ง จำแนกตามวัสดุ-อุปกรณ์ในการฝึกอบรมแต่ละหลักสูตรที่ต้องการ	29

ตาราง	หน้า
27 แสดงจำนวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามที่ต้องการฝึกอบรมการถักนิตติ้ง จำแนกตามค่าใช้จ่ายการฝึกอบรม ไม่รวมวัสดุ-อุปกรณ์ แต่ละหลักสูตรที่ต้องการ	30
28 แสดงจำนวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามที่ต้องการฝึกอบรมการถักนิตติ้ง จำแนกตามสถานที่ที่ต้องการให้จัดการฝึกอบรมการถักนิตติ้ง	30
29 แสดงจำนวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามที่ต้องการฝึกอบรมการถักนิตติ้ง จำแนกตามสถานที่จัดการฝึกอบรมการถักนิตติ้งที่ต้องการ	31
30 แสดงจำนวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามที่ต้องการฝึกอบรมการถักนิตติ้ง จำแนกตามสื่อที่ต้องการรับทราบข้อมูลการจัดฝึกอบรมการถักนิตติ้ง	32
31 แสดงจำนวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามที่ต้องการฝึกอบรมการถักนิตติ้ง จำแนกตามรายการส่งเสริมการตลาดที่ต้องการ	33
32 แสดงจำนวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามที่ต้องการฝึกอบรมการถักนิตติ้ง จำแนกตามเจ้าหน้าที่ (Training Officer) ที่เกี่ยวข้องในการฝึกอบรมที่ต้องการ	34
33 แสดงจำนวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามที่ต้องการฝึกอบรมการถักนิตติ้ง จำแนกตามกระบวนการบริการที่ต้องการ	34
34 แสดงจำนวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามที่ต้องการฝึกอบรมการถักนิตติ้ง จำแนกตามหน่วยงานที่จัดฝึกอบรมที่ต้องการ	35
35 แสดงจำนวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามที่ต้องการฝึกอบรมการถักนิตติ้ง จำแนกตามความรู้ที่ได้จากการฝึกอบรมไปใช้ประโยชน์	36
36 แสดงจำนวนและร้อยละความต้องการผู้ตอบแบบสอบถามที่ต้องการฝึกอบรมการถัก นิตติ้งต่อหลักสูตรการถักนิตติ้งจำแนกตามอายุ	37
37 แสดงจำนวนและร้อยละ ความต้องการผู้ตอบแบบสอบถามที่ต้องการฝึกอบรมการถัก นิตติ้งต่อจำนวนผู้เข้าฝึกอบรมต่อวิทยากร-ผู้สอนหนึ่งท่านจำแนกตามอายุ	39
38 แสดงจำนวนและร้อยละความต้องการผู้ตอบแบบสอบถามที่ต้องการฝึกอบรมการถักนิตติ้งต่อช่วงเวลาที่ต้องการให้มีการจัดฝึกอบรมการถักนิตติ้งจำแนกตามอายุ	40

ตาราง	หน้า
39 แสดงจำนวนและร้อยละความต้องการผู้ตอบแบบสอบถามที่ต้องการฝึกอบรม การถักนิตติ้งต่อค่าใช้จ่ายการฝึกอบรมรวมวัสดุ-อุปกรณ์แต่ละหลักสูตร จำแนกตามอายุ	41
40 แสดงจำนวนและร้อยละ ความต้องการผู้ตอบแบบสอบถามที่ต้องการฝึกอบรม การถักนิตติ้งต่อหลักสูตรการถักนิตติ้งจำแนกตามอาชีพ	42
41 แสดงจำนวนและร้อยละ ความต้องการผู้ตอบแบบสอบถามที่ต้องการฝึกอบรม การถักนิตติ้งต่อจำนวนผู้เข้าฝึกอบรมที่คนต่อวิทยากร-ผู้สอนหนึ่งท่าน จำแนกตามอาชีพ	44
42 แสดงจำนวนและร้อยละความต้องการผู้ตอบแบบสอบถามที่ต้องการฝึกอบรม การถักนิตติ้งต่อช่วงเวลาที่ต้องการให้มีการจัดฝึกอบรมการถักนิตติ้ง จำแนกตามอาชีพ	45
43 แสดงจำนวนและร้อยละความต้องการผู้ตอบแบบสอบถามที่ต้องการฝึกอบรม การถักนิตติ้งต่อค่าใช้จ่ายการฝึกอบรมรวมวัสดุ-อุปกรณ์แต่ละหลักสูตร จำแนกตามอาชีพ	47
44 แสดงจำนวนและร้อยละความต้องการผู้ตอบแบบสอบถามที่ต้องการฝึกอบรม การถักนิตติ้งต่อหลักสูตรการถักนิตติ้งจำแนกตามรายได้ต่อเดือน	48
45 แสดงจำนวนและร้อยละความต้องการผู้ตอบแบบสอบถามที่ต้องการฝึกอบรม การถักนิตติ้งต่อจำนวนผู้เข้าฝึกอบรมต่อวิทยากร-ผู้สอนหนึ่งท่าน จำแนกตามรายได้ต่อเดือน	50
46 แสดงจำนวนและร้อยละความต้องการผู้ตอบแบบสอบถามที่ต้องการฝึกอบรม การถักนิตติ้งต่อช่วงเวลาที่ต้องการให้มีการจัดฝึกอบรมการถักนิตติ้ง จำแนกตามรายได้ต่อเดือน	51
47 แสดงจำนวนและร้อยละความต้องการผู้ตอบแบบสอบถามที่ต้องการฝึกอบรม การถักนิตติ้งต่อค่าใช้จ่ายการฝึกอบรมรวมวัสดุ-อุปกรณ์แต่ละหลักสูตร จำแนกตามรายได้ต่อเดือน	52